

สารจากสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจหน้าที่สำคัญ คือ การกำกับดูแล แนะนำ ส่งเสริม รวมทั้งสนับสนุนการสร้าง ความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้เป็นองค์กรที่สามารถนำหลักการ แนวคิด วิธีการ อุดมการณ์ของสหกรณ์ ไปใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมภายในชุมชน สร้างความกินดี อยู่ดี มีสันติสุข ให้กับประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รัฐบาลเห็นความสำคัญของการสหกรณ์ โดยใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ปัญหา การขาดแคลนที่ดินทำกิน ปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุนในการประกอบอาชีพและปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ในรอบปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน จังหวัดกาญจนบุรีมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งสิ้น ๑๐๓ แห่ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี มีอัตรากำลังประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างเหมาบริการ รวม ๖๗ คน มีแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม ประเด็นแผนแม่บทด้านการเกษตร ด้านพลังทางสังคมและด้านเศรษฐกิจฐานราก จำนวน ๑๐,๘๓๔,๙๘๔.๐๕ บาท

การปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ในรอบปีที่ผ่านมาผลการปฏิบัติงาน โดยรวมประสบความสำเร็จอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ จนสามารถแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์หรือผลลัพธ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในด้านประสิทธิภาพการดำเนินงาน ตามภารกิจพื้นฐาน และงานประจำตามหน้าที่ มิตินานกระทรวง/กรม (Function-Based) มิตินานยุทธศาสตร์/นโยบายเร่งด่วน (Agenda-Based) และมิตินานบูรณาการในพื้นที่ (Area-Based)

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจ และต้องขอขอบคุณบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี บุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปผู้รับบริการ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจ ในการดำเนินงาน เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งต่อไปอย่างยั่งยืน เพราะ “WE ARE HOPE เรา คือ ความหวังของเกษตรกร”

(นายพิชัย ปานแก้ว)
สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕